

Những ô có một “chữ cái” sẽ có thêm thông tin ở trang 2		Nhà Cung Cấp Có Đăng Ký (RF)	Nhà Cung Cấp Thay Thế Có Đăng Ký (RF)	Nhà Cung Cấp Được Chứng Nhận (CF)	Trợ Lý 1	Trợ Lý 2	Nhà Cung Cấp Thay Thế Được Chứng Nhận (CF)
<b>Nhận biết và Báo cáo Tình trạng Bạo hành và Bỏ bê Trẻ em (RRCAN):</b> Được hoàn tất trước khi tiếp cận trẻ mà không có sự giám sát và làm việc theo chức vụ.		Cần có Trước khi cấp phép	Cần có	Cần có Trước khi cấp phép	Cần có Trong vòng 30 ngày	Cần có	Cần có
<b>Giới thiệu về Chăm sóc Sức khỏe và An toàn cho Trẻ em (ICCHS):</b> Được hoàn tất trước khi tiếp cận trẻ mà không có sự giám sát và làm việc theo chức vụ.		Cần có Trước khi cấp phép	Cần có	Cần có Trước khi cấp phép	Cần có Trong vòng 30 ngày	Cần có	Cần có
<b>Giấc Ngủ An Toàn:</b> Được hoàn tất trước khi tiếp cận trẻ mà không có sự giám sát và làm việc theo chức vụ.		Cần có Trước khi cấp phép	Cần có	Cần có Trước khi cấp phép	Cần có Trong vòng 30 ngày	Cần có	Cần có
<b>Xử Lý Thực Phẩm:</b> Điều kiện tiên quyết trước khi trở thành người cung cấp, chức vụ khác là 30 ngày.		Cần có Trước khi cấp phép	Cần có	Cần có Trước khi cấp phép	A	A	A
<b>Hồi Sức Tim Phổi &amp; Sơ Cứu Cho Trẻ:</b> Điều kiện tiên quyết trước khi trở thành người cung cấp, chức vụ khác là 90 ngày..		Cần có Trước khi cấp phép	Cần có	Cần có Trước khi cấp phép	Cần có	Cần có	Cần có
<b>Định Hướng:</b> Trong vòng 2 tuần làm việc & trước khi tiếp cận trẻ mà không có sự giám sát.					Cần có	Cần có	Cần có
<b>Giới Thiệu Về Giữ Trẻ Gia Đình Có Đăng Ký (Phần Một &amp; Hai)</b>		Cần có Trước khi cấp phép					
<b>Phòng Bệnh Hơn Trị Bệnh:</b> Nhà Trẻ Gia Đình Có Đăng Ký cần hoàn thành khóa đào tạo trước ngày 10/1/2020, nếu quý vị đã giữ trẻ từ hai năm trở lên: Nhà Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận cần hoàn thành khóa đào tạo trước khi nhận được giấy phép gia hạn.		Cần có	Cần có	Cần có	Cần có	Cần có	Cần có
<b>Đào Tạo Tiếp Tục Hàng Năm</b>	Phát triển ở trẻ	#	6	8		8	B
	Tổng cộng	#	10	15		15	15
<b>Đào Tạo Thêm Về Trẻ Sơ Sinh/Trẻ Chập Chững</b>				C	C	C	C

## Thông Tin Bổ Sung:

**A. Đào Tạo Về Xử Lý Thực Phẩm:**

Nếu nhân viên tham gia chuẩn bị thực phẩm kể cả chuẩn bị bình nước hoặc sữa.

**B. Đào Tạo Tiếp Tục Hàng Năm:**

Thay thế trong CF: Nếu cá nhân làm việc hơn 20 giờ một năm, đào tạo tiếp tục là bắt buộc.

**C. Đào Tạo Thêm Về Trẻ Sơ Sinh/Trẻ Chập Chững**

Xem quy tắc: **414-350-0100 (4) và 414-350-0120 (7)**

**Số giờ cần thiết để cung cấp dịch vụ cho trẻ sơ sinh, trẻ chập chững đối với Người Cung Cấp CF có 3 - 4 trẻ sơ sinh**

<b>Người Cung Cấp CF</b>	<b>30 giờ</b>
--------------------------	---------------

**Số giờ cần thiết để cung cấp dịch vụ cho trẻ sơ sinh, trẻ chập chững đối với một nhân viên khác nếu có từ 5 trẻ sơ sinh trở lên**

<b>Người Cung Cấp CF</b>	<b>50 giờ</b>
<b>Một nhân viên khác</b>	<b>30 giờ</b>